



ปีที่ 47 ฉบับที่ 017 ประจำวันอังคารที่ 20 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2562

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเจียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชโองบายด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้า องคมนตรีได้บรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน จากนั้น ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ถึงภาคอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร ได้บรรยายสรุปผล ณ ห้องประชุม Conference Room 2 ส่วนช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านหินลาด ตำบลแวงนาง อำเภอมือทอง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพบปะกับประชาชน และชมนิทรรศการผลงานของชุมชนในการดำเนินงานตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ต่างพร้อมใจร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

วันที่ 13 ส.ค. 62 ที่บ้านโนนทัน ต.กุดปลาตุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทัน ในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.วิระกิตติ เสาร่ม ประธานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้รับทราบพระบรมราโชบายจึงน้อมนำมาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่สอดคล้องกับภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อนำสู่การปฏิบัติตามพื้นฐานศักยภาพ และบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่นขึ้นในพื้นที่บ้านโนนทัน ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความยากจนและความต้องการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนในท้องถิ่น และแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่น โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ได้ดำเนินการโครงการระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 30 กันยายน 2562 ผลการดำเนินงานโครงการปรากฏได้คือ มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 64 ครัวเรือน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือ 50 ครัวเรือน และมีโรงเรียนบ้านโนนทันเข้าร่วมโครงการด้วย 1 แห่ง มีการตั้งกลุ่มอาชีพปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จำนวน 12 กลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม และกลุ่มอาชีพของนักเรียน จำนวน 2 กลุ่ม ขณะนี้บางกลุ่มอาชีพได้ผลผลิตสามารถนำไปบริโภคและจำหน่ายได้แล้ว จึงเป็นการช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนตามวัตถุประสงค์โครงการ และได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทัน จำนวน 1 ศูนย์ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญชม มวยการกุศล “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO./มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์”

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562 โดยมีมติกำหนดจัดกิจกรรมมวยการกุศล “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO./มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี กรุงเทพมหานคร เริ่มแข่งขันเวลา 16.00 น. จึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ที่สนใจสนับสนุนบัตรเข้าชมมวยการกุศล “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO./มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” สามารถติดต่อขอซื้อบัตรฯ ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก15)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดงาน ออมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น ให้ความรู้ทางการเงินและบัญชีแก่ชุมชน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม Conference Room 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและบัญชีออมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น” ประจำปี 2562 ตามที่ธนาคารออมสิน มีนโยบายสนับสนุนทุนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมืออันดีที่นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ในการนำพาเครือข่ายชุมชน จำนวน 7 กลุ่ม ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มสมาชิกในเขตจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการดำเนินงานในวันนี้ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาให้ความรู้เรื่องทางการเงิน และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของนักศึกษาที่มีการแบ่งทีมลงชุมชนไปแล้ว ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและบุคลากรจาก ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม และธนาคารออมสิน สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และให้ความรู้ด้านการเงิน การป้องกันกลโกงจากมิฉฉาชีพ การหลอกลวงประเภทต่างๆ การเงิน การกู้ยืมเงิน รวมทั้งการออมเงิน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ อีกจำนวน 7 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ที่อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และพระปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การประกวดโครงงาน, สื่อการสอน และการประกวดวาดภาพ กิจกรรมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

